

KHAI MẠC TRONG THẾ...

(Tiếp theo trang 1)

và đảng viên; để án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: Để chuẩn bị cho hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã sớm thành lập các ban chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết, xây dựng các báo cáo, đề án về những nội dung nêu trên để báo cáo Bộ Chính trị thảo luận, cho ý kiến và trình Trung ương xem xét, quyết định. Các ban chỉ đạo đã bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như tình hình thực tiễn của đất nước, khu vực và thế giới để tiến hành tổng kết, nghiên cứu, xây dựng các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo các nghị quyết trình Trung ương. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị để xây dựng các báo cáo trình hội nghị Trung ương lần này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, gọi mở thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung các báo cáo, đề án để hội nghị quan tâm trong qua trình thảo luận, xem xét và quyết định.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Về nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đây là yêu cầu cần thiết nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và

sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa các lợi ích của nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới để phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đây cũng là một lĩnh vực rất rộng lớn, có bản, hết sức phức tạp, nhạy cảm, đặc biệt quan trọng, hệ trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững đất nước, hiện vẫn còn không ít ý kiến khác nhau. Khi thảo luận, đánh giá tình hình và nguyên nhân, chúng ta cần nắm vững phương pháp duy vật biện chứng, các quan điểm và nguyên tắc cơ bản đã được xác định trong Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp của Nhà nước để phân tích một cách toàn diện, khách quan kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp nêu trong Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa XI và pháp luật về đất đai.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất các chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai; chú ý các vấn đề hiện đang vướng mắc hoặc gây bức xúc trong xã hội và những nội dung còn có ý kiến khác nhau.

Cùng với đó, Trung ương tập trung nghiên cứu, thảo luận, tạo sự thống nhất cao về tình hình thực tiễn Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để ra, đáp ứng yêu cầu phát triển của thời kỳ mới - đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục phát huy thật tốt những kết quả, thành tựu và bài học kinh nghiệm thành công đã đạt được; khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân được rút ra trong quá trình tổng kết.

Về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thực tế đất nước, tập trung thảo luận, làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được quán triệt và triển khai thực hiện để kinh tế tập thể ngày càng phát triển mạnh hơn, đúng đắn và lành mạnh hơn, thực sự trở thành một thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã đề cập một cách khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết và Kết luận, chỉ ra những kết quả chủ yếu đã đạt được, nhưng hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích rõ nguyên nhân. Từ đó đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới, tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới. Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu nghiên cứu thật kỹ, thảo luận thật dân chủ, thẳng thắn, tạo sự thống nhất cao về những vấn đề nêu trong cương lĩnh hoặc gây bức xúc trong xã hội và những nội dung còn có ý kiến khác nhau.

Cùng với đó, Trung ương tập trung nghiên cứu, thảo luận, tạo sự thống nhất cao về tình hình thực tiễn Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để ra, đáp ứng yêu cầu phát triển của thời kỳ mới - đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục phát huy thật tốt những kết quả, thành tựu và bài học kinh nghiệm thành công đã đạt được; khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân được rút ra trong quá trình tổng kết.

chống tham nhũng, lãng phí; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020 và xuất phát từ những yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới. Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gửi xin ý kiến các ban, bộ, ngành, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tiếp thu, hoàn thiện Đề án.

Qua góp ý xây dựng Đề án, 63/63 tỉnh ủy, thành ủy nhất trí với chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu, xem xét, quyết định về những kiến nghị, đề xuất nêu trong Tờ trình của Bộ Chính trị, nhất là về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu, xem xét, quyết định về những kiến nghị, đề xuất nêu trong Tờ trình của Bộ Chính trị, nhất là về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ trung ương đến địa phương công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, theo tinh thần Tổng Bí thư đã nhiều lần nói là "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt".

Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Qua kiểm điểm tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư gần đây thực hiện Kết luận hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhận thấy: Năm tham những, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đề án có sự kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng,

trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đã có các quyết sách đúng đắn, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tổ chức triển khai thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có những dấu ấn nổi bật, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, bạn bè thế giới đánh giá cao.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm. Công tác dự báo chiến lược, hoạch định đường lối, chính sách và tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận có lúc, có việc chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới. Trong phòng, chống dịch bệnh có lúc, có nơi còn lơ là, chủ quan, bị động, lúng túng hoặc cứng nhắc, thiếu thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các tình huống cụ thể, đột xuất; còn có những hạn chế, bất cập trong nghiên cứu, dự báo, phân tích tình hình để xây dựng và triển khai thực hiện có bài bản và kịp thời các phương án ngắn hạn cũng như dài hạn, bảo đảm vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm các hoạt động bình thường.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những ưu điểm, những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gắn với thực hiện Kết luận hội nghị Trung ương 4 khóa XIII trên các lĩnh vực. Đặc biệt, cần chỉ rõ những nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp tích cực khắc phục trong thời gian tới.

Nhấn mạnh những nội dung trình hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất lớn, rất khó và rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 10/5/2022.

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, trừ sâu bệnh tại huyện Tiên Hải



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, trừ sâu bệnh tại xã Đông Hoàng (Tiên Hải).

Chiều ngày 4/5, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, trừ sâu bệnh tại huyện Tiên Hải.

Theo báo cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Tiên Hải, hiện nay lúa xuân trên địa bàn huyện đang ở giai đoạn phân hóa đồng đến làm đòng, lúa trà muộn đang ở giai đoạn đòng cái. Dự kiến lúa xuân trở bông tập trung từ ngày 15 - 30/5. Tuy nhiên, diễn biến sâu bệnh đang phức tạp, sâu cuốn lá nhỏ nở rộ từ ngày 2 - 6/5 với mật độ trung bình từ 50 - 70 con/m², nơi cao từ 100 - 200 con/m². Rầy các loại nở rộ từ cuối tháng 4 với mật độ nơi cao từ 1.000 - 2.000 con/m². Bệnh khô vằn phát sinh và gây hại, tỷ lệ nhiễm bệnh trung bình từ 1 - 3% số khóm, nơi cao 10 - 20% số khóm. Huyện Tiên Hải phát động chiến dịch phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho toàn bộ diện tích lúa xuân, kết hợp phòng, trừ rầy có mật độ từ 800 con/m² trở lên và bệnh khô vằn có tỷ lệ bệnh từ 5% số khóm trở lên; thời gian phòng, trừ từ ngày 3 - 6/5. Đến hết ngày 4/5, dự kiến toàn huyện có khoảng 8.000ha lúa xuân được phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các xã Đông Hoàng, Đông Quý, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của ngành nông nghiệp, chính quyền từ huyện tới cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp chăm sóc, bảo vệ lúa xuân, đồng thời đề nghị UBND huyện Tiên Hải chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng thời lượng tuyên truyền các biện pháp chăm sóc lúa xuân cuối vụ, phòng bệnh đạo ôn hại cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại... để nâng dân nhận thức và thực hiện hiệu quả. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, thị trấn, các HTX DVNN tăng cường kiểm tra, đôn đốc chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh kịp thời; quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các kỹ thuật tăng cường cho các huyện, thành phố, trực tiếp cùng các địa phương kiểm tra tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng, thời gian và các loại thuốc phòng, trừ bảo đảm việc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh đạo ôn hại cổ bông và các đối tượng sâu bệnh hại khác đạt hiệu quả cao. Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương tăng cường kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật, kiên quyết không để thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, không rõ nguồn gốc lưu hành, ngăn chặn việc nâng giá thuốc ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, trừ sâu bệnh và thu nhập của nông dân.

NGÂN HUYNH

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ diễn ra từ ngày 12 - 23/5 tại Thủ đô Hà Nội và 12 tỉnh, thành phố. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN. Đây cũng là cơ hội "vàng" để quảng bá du lịch Việt Nam với bạn bè quốc tế mà các địa phương, doanh nghiệp du lịch đang chờ đợi.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Hà Văn Siêu khẳng định: Sau 19 năm, từ năm 2003 đến nay, Việt Nam mới tiếp tục đăng cai tổ chức SEA Games. Đây cũng là sự kiện lớn đầu tiên của Đông Nam Á sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Do đó, ngành du lịch cũng nỗ lực vì mục tiêu tổ chức thành công SEA Games 31 thông qua việc đón tiếp, phục vụ nhu cầu ăn ở, đi lại của các vận động viên, huấn luyện viên, quan chức thể thao, cổ động viên và khách du lịch. Đồng thời, toàn ngành đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch bên lề SEA Games 31, tận dụng cơ hội vàng để quảng bá thị trường ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Nhân dịp này, các địa phương, doanh nghiệp đã tung ra nhiều tour du lịch đặc biệt cổ vũ SEA Games 31.

Công ty lữ hành Vietravel tung ra 2 chương trình tham quan "Hà Nội - Việt Trì - Sapa - Ninh Bình" (6 ngày) và Hà Nội - Việt Trì - Sapa - Hạ Long (7 ngày) kết hợp tặng vé xem bóng đá tại sân vận động Việt Trì (Phủ Thọ), bay cùng Vietravel Airlines. Đây là tin vui dành cho các "tín đồ" yêu môn thể thao vua khi được tận mắt chứng kiến các trận cầu đầy kịch tính tại SEA Games 31, khám phá các danh lam thắng cảnh đặc sắc ở Hà Nội, Phú Thọ, Sapa (Lào Cai), Ninh Bình, Hạ Long (Quảng Ninh)...

Theo bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng giám đốc Vietravel, cho biết đơn vị

SEA Games 31 Cơ hội vàng để quảng bá du lịch Việt Nam

(vietnamplus.vn) Ngành du lịch đang đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch bên lề SEA Games 31, tận dụng cơ hội vàng để quảng bá thị trường ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.



luôn đồng hành cùng người hâm mộ thể thao nói chung và đặc biệt là môn bóng đá nói riêng. Hiện nay, Vietravel là công ty đầu tiên khai thác tour "Cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại SEA Games 31"; bảo đảm mang đến cho người hâm mộ hành trình trải nghiệm các danh lam thắng cảnh miền Bắc và "cháy" hết mình cùng U23 Việt Nam... Trên website của Tổng cục Du lịch tại địa chỉ http://seagames31.

vietnamtourism.gov.vn/tour-in-hanoi/ cũng đã đăng tải thông tin về các tour du lịch có chủ đề ở Hà Nội nhân dịp SEA Games 31 do một số đơn vị lữ hành như HaNoitourist, Vietfoot Travel... thực hiện. Trong số đó có các tour như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bảo tàng Hồ Chí Minh - Văn Miếu - Hồ Hoàn Kiếm; Bảo tàng Hồ Chí Minh - Văn Miếu - Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - Hồ Hoàn Kiếm; tham quan "Lịch

sử Việt Nam" tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam - Hoàng thành Thăng Long; tham quan "Kiến trúc Pháp ở Hà Nội" ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam - Nhà hát lớn Hà Nội - Dinh Bắc Bộ; Làng cổ Đường Lâm với Chùa Mía - Đình cổ Mông Phụ - Đền Phùng Hưng; Tour đi bộ chùa Hương qua Đền Trình - Chùa Thiên Trù - Động Hương Tích; Tour xe đạp Cổ Loa, du lịch làng gốm Bát Tràng, "Thăng Long tứ linh", "Tinh hoa

Tràng An"; tham quan ẩm thực đường phố Hà Nội...

Tour xe đạp hành trình "Đấu chấu làng cổ Bát Tràng" mới ra mắt, do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp cùng Công ty Lữ hành HanoiTourist thực hiện trên cơ sở nâng cấp chất lượng tuyến du lịch Trung tâm Hà Nội - Làng nghề Bát Tràng.

Với hành trình khoảng 15km từ trung tâm Hà Nội, du khách được trải nghiệm cung đường khám phá phố nghề Hà Nội xưa, đi qua tuyến phố Hàng Ngang - Hàng Đào - chợ Đông Xuân - phố Hàng Đào, sau đó trải nghiệm không gian làng quê ngoại thành Hà Nội ở bãi giữa sông Hồng và tìm hiểu nếp sống truyền thống của người Bát Tràng qua các văn chỉ, kiến trúc cổ và di sản văn hóa...

Với tour xe đạp "Tinh hoa Tràng An" diễn ra trong thời gian 1 ngày, du khách sẽ được khám phá các con đường nổi tiếng của Hà Nội tại khu vực hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, tìm hiểu đời sống tại các phố nghề Hà Nội tại khu phố cổ, thăm các di sản văn hóa, kiến trúc của Hà Nội như Ô Quan Chưởng, Cửa Bắc, cột cờ Hà Nội, di tích nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long...

Quảng Ninh là địa phương tổ chức 7/40 môn thi đấu tại SEA Games 31, gồm bóng chuyền bãi biển, bóng ném bãi biển, 3 môn phối hợp (tạ khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Hạ Long), môn bóng đá nữ (tại sân vận động thành phố Cẩm Phả); có trường (tại khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử, thành phố Uông Bí) và bóng chày trong nhà (tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng Đại Yên), cờ vua (tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh). Hiện, Quảng Ninh đã bố trí sắp xếp địa điểm lưu trú cho Ban Tổ chức và các huấn luyện viên, vận động viên với trên 3.000 phòng nghỉ ở tất cả các địa điểm tổ chức.

Quảng Ninh sẽ cung cấp 9 tour du lịch có chủ đề do Công ty du lịch Honggai Tours Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Lữ hành Heritage thực hiện.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN QUỲNH PHỤ • Trao 153,5 triệu đồng cho các hoạt động trong tháng nhân đạo

Chiều ngày 4/5, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ tổ chức triển khai tháng nhân đạo năm 2022.

Với chủ đề "Gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái", tháng nhân đạo năm 2022 được Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ tổ chức gắn với ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ quỹ nhân đạo và các hoạt động chữ thập đỏ. Qua đó trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tháng nhân đạo năm nay được thực hiện trong tháng 5, cao điểm từ ngày 8/5 - 19/5/2022.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ đã trao 153,5 triệu đồng từ nguồn ngân sách và huy động xã hội hóa gồm: 100 triệu đồng khởi công xây nhà ở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Mỹ; 41 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; hỗ trợ 30 triệu đồng hỗ trợ xây nhà chữ thập đỏ cho học nghèo xã An Lễ; trao 2 xe lăn cho người khuyết tật tại xã An Đông và xã Đông Tiến...

• Xây dựng nhà tình thương cho học sinh nghèo hiếu học

Sáng ngày 4/5, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ tổ chức khởi công xây dựng nhà tình thương cho học sinh nghèo hiếu học là em Vũ Thị Duyên, sinh năm 2010, học sinh Trường THCS An Mỹ, hiện đang sống tại thôn Tô Đàm, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ).



Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình em Vũ Thị Duyên.

Hoàn cảnh gia đình em Vũ Thị Duyên rất khó khăn. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo của xã. Em sống cùng mẹ trong căn nhà dột nát, xuống cấp nhiều năm. Đầu năm 2022, thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ, chương trình "Tiếp sức đến trường" đã hỗ trợ gia đình em 100 triệu đồng để cải thiện nhà ở. Tại lễ khởi công, cùng với nguồn kinh phí từ chương trình "Tiếp sức đến trường", tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS An Mỹ trao tặng 10 triệu đồng. Dự kiến ngôi nhà rộng trên 46m² với tổng kinh phí xây dựng gần 140 triệu đồng sẽ hoàn thành vào tháng 8/2022 giúp gia đình em ổn định nơi ở, bảo đảm cho việc học tập của em được tốt hơn.

NGUYỄN CƯỜNG